

ข่าวหนังสือพิมพ์ (3)

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด วัน เดือน ปี 7 ธ.ค. 2560 หน้า 5 เรื่อง ปาล์มน้ำมัน

พณ.ส่งออกน้ำมันปาล์มดันราคา

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มและผลปาล์มว่า ราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มมีแนวโน้มลดลงนับตั้งแต่ ก.พ.2560 เป็นผลจากปริมาณผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบช่วงที่ผ่านมามีมาก ประกอบกับโรงกลั่นมีสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือมากกว่าความต้องการใช้ในแต่ละเดือน รวมทั้งภาวะการค่าน้ำมันปาล์มขูดชะลอตัว ทำให้ปริมาณการส่งน้ำมันปาล์มจากโรงงานสกัดลดลงและซื้อราคาตลาดต่ำลง ส่งผลถึงผลปาล์มน้ำมันด้วย โดยสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ จากการแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) นับตั้งแต่เดือนพ.ค.2560 เป็นต้นมา สต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือมีจำนวนมากกว่า 400,000 ตัน CPO มาถึงปัจจุบัน

กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) โดยคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการน้ำมันปาล์มและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ประชุมเมื่อ 24 พ.ย.2560 มีมติให้เร่งรัดการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อรักษาสมดุลปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการส่งออกน้ำมันปาล์ม มีหน้าที่กำหนดมาตรการเร่งหาตลาดในการผลักดันการส่งออก

รวมทั้งขอความร่วมมือกรมธุรกิจพลังงาน ประสานผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ให้สำรองไบโอดีเซล (B100) เพิ่มขึ้นซึ่งสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 1) อยู่ที่ 14.339 ล้านลิตร เป็น 120 ล้านลิตร และในสัปดาห์นี้พาณิชย์จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำมันปาล์มฯ เพื่อเร่งรัดการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ

ข่าวหนังสือพิมพ์ (3)

หนังสือพิมพ์ โปสทูเดย์

วัน เดือน ปี 7 ธ.ค. 2560

หน้า A5 เรื่อง ปาล์มน้ำมัน

พณ.หารือปาล์ม หนุนใช้พลังงาน ลดปริมาณสต็อก

โปสทูเดย์ - พาณิชยต์เตรียมหารือพลังงานกระตุ้นใช้น้ำมันปาล์มดิบแก้ปัญหาสต็อก 5 แสนตัน

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 ธ.ค. กระทรวงพาณิชย์จะจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มล้นสต็อก 5.19 แสนตัน เบื้องต้นจะใช้มาตรการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบและกระตุ้นการใช้น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศด้วย

ทั้งนี้ ได้เชิญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และกรมธุรกิจพลังงาน มาหารือถึงอุปสงค์และอุปทานผลผลิตปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์ม ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์ม และปริมาณความเหมาะสมของการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งจะส่งผลทำให้ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือในตลาดลดน้อยลงหรือดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบออกจากสต็อกที่จะช่วยทำให้ราคาผลปาล์มดิบที่เกษตรกรขายได้มีราคาดีขึ้น ด้านการส่งออก ขณะนี้ทางทูตพาณิชย์ได้ทยอยส่งตลาดที่มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มเข้ามาให้แล้ว มีทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ ■